



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1467 20 tháng 08 năm 2023

Bấn Loạn

*Bấn loạn do mình tâm bất ổn
Tâm không cảm thức việc tâm hồn
Tự mình sửa tiến tâm thanh tịnh
Học hỏi không ngừng tự xét phân*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chính mình hết tại sao ?
- 2) Làm sao được khai mở trí tâm ?
- 3) Muốn cầu tiến thì phải làm sao ?
- 4) Tại sao tâm người đời thích lo âu những chuyện không cần thiết ?
- 5) Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả ?
- 6) Chuyển do đâu hình thành ?
- 7) Sự sống do đâu mà có ?

1) Montréal, 24-05-97 3:30 AM

Hỏi : Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chính mình hết tại sao ?

Đáp : Thừa lúc chào đời có mắt mũi tai miệng lưỡi, bắt buộc phải hướng ngoại chạy theo ngoại cảnh, tham muốn đủ thứ, tạo động cho tâm lẫn thân, muốn lo động và không có lối thoát, lớn lên cô động thành một tập quán gọi là tánh. Mỗi người một tánh khác nhau ! Sau khi bị tình đời đen bạc kích động và phản động, mới chán chường, tìm đường giải thoát nghiệp duyên, hướng về phần hồn mà tu, ước mong được tự cứu rồi, thì phải tự động rời bỏ tập quán đã thu thập từ xa xưa cho đến ngày nay. Nhiên hậu mới đạt được một phần sáng suốt và thanh tịnh, bằng lòng thắm tu thắm tiến

Kệ :

*Sửa mình tiến hóa trí tâm yên
Thân xác phơi bày khổ với phiền
Ai sửa ai tu ai được tiến
Không tu không tiến vẫn còn phiền*

2) Montréal, 25-05-97 3 : 30 AM

Hỏi : Làm sao được khai mở trí tâm ?

Đáp : Thừa muốn khai mở trí tâm thì phải tự sửa chữa trí tâm từ đời lẫn đạo, thắm tu thắm tiến thì mới thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là cần thiết, duy trì chữ nhẫn tạo lập một vị trí thăng hoa tốt đẹp, hạnh đức càng ngày càng dồi dào

Kệ :

*Khai thông phát triển trí tâm cao
Sáng suốt minh tâm rất nhiệm mầu
Cơ đạo không còn trong đảo lộn
Bình minh quang chiếu thực hành cao*

3) Montréal, 26-05-97 4 :45 AM

Hỏi : Muốn cầu tiến thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn cầu tiến, trước hết phải thực hành trong trật tự, từ đời lẫn đạo, trí tâm sẽ ổn định và phát triển, qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm dùng ý niệm trong thực hành

Kệ :

*Cảm minh chấn động duyên lành tiến
Giải tỏa nội tâm chẳng lụy phiền
Thức giác tâm lành thanh tự tiến
Giải phân mê loạn tự mình xuyên*

4) Montréal, 27-05-97 4 :00 AM

Hỏi : Tại sao tâm người đời thích lo âu những chuyện không cần thiết ?

Đáp : Thừa người đời sống vì tập quán hướng ngoại, trí tâm và nội thức chưa khai mở, hay lo những chuyện không cần thiết, tạo khổ cho chính mình. Người tu thiền thích thanh tịnh và bằng lòng sửa tâm, tiến hóa trong thanh giới điển quang của Trời Đất, tự tháo gỡ duyên nghiệp của nội tâm, sống vui với chân động ánh sáng của càn khôn vũ trụ

Kệ :

*Tự tu tự giải ý mê mù
Đời tạm tâm hành tự tiến tu
Dứt khoát tâm linh không hướng động
Sửa tâm thanh tịnh chẳng còn mù*

5) Montréal, 28-05-97 3 :45 AM

Hỏi : Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả ?

Đáp : Thừa người đời nhờ nguyên khí của Trời Đất kết thành sự sống thiêng liêng, hoạt động nhanh nhẹ theo ý muốn giới hạn, sống ham vui qua ánh sáng của mặt trăng và mặt trời diu tiến tâm thân, hướng ngoài tạo tham, mê lầm là vĩnh cửu. Cho nên ai ai cũng không muốn rời cuộc sống, càng ngày xác thân càng lụn bại, mới biết mình đã già, hồn thì tham muốn đủ thứ, nhưng không làm sao đạt thành, nhờ sự kích động và phản động của tình đời, mới chịu tìm đường tu sửa. Chứng minh chính ta sai chẳng có ai sai, biết được điều này chỉ lo tu sửa, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh, hòa hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên mà tiến thân trong thanh tịnh, thực hành giải nghiệp tâm, thăng hoa nhẹ nhàng, biết được hồn sẽ không còn sợ chết nữa, chỉ có lo tu tiến mà thôi

Kệ :

*Thức hồn chẳng có sang tới động
Tâm trí phân minh tự tiến tông
Nguyên lý Trời ban không sửa đổi
Thực hành chất phát tự mình thông*

6) Montréal, 29-05-97 5 :00 AM

Hỏi : Chuyển do đâu hình thành ?

Đáp : Thừa chuyển là do luồng điện từ cơ tạng cho đến khối óc phát triển đi lên, thừa tiếp với luồng điện thanh cao đổi thay tâm tình, tự thức tự minh nguyên lý của Trời Đất

Kệ :

*Bên trên chuyển hóa khai thông điển
Trí tuệ phân minh tự cảm yên
Đại nguyện đạt thành trong ý thức
Bình tâm học hỏi cảm giao liên*

7) *Niagara, 30-05-97 4 :45 AM*

Hỏi : Sự sống do đâu mà có ?

Đáp : Thừa sự sống do nguyên khí của Trời Đất thành tựu mà có. Người tu cần phát triển nguyên khí của nội tâm nội tạng thì mới được quân bình và an vui

Kệ :

*Nguyên khí hóa sanh vạn vật còn
Giải thông Trời Đất chẳng hao mòn
Có không không có dạy hành tiến
Khí điển tương giao vẫn sống tròn*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Người con đất Việt

*Ra đi thương tiếc bụi ngùi
Đất mẹ đau khổ đang trui lửa lò
Bên trên Mẹ đã dặn dò
Thâm tâm ghi nhớ tạo đồ con đi
Dù cho sóng gió một khi
Tâm con vẫn giữ vẫn ghi tiến hoài
Thành tâm tự tạo thanh đài
Thương yêu vô tận ngày ngày dựng xây
Chúng con tưởng nhớ hằng ngày
Tình thương Trời Phật chuyển thầy dạy con
Chúng con nguyện giữ lòng son
Thương yêu Cha Mẹ đường mòn khai minh
Phật Trời chuyển hóa chơn tình
Ân ban các giới tự mình lấy lòng.*

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA HỌC : “HỘI TƯỞNG CHƠN TÂM”

Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989

Ở đây không khí trong lành, không có nói tà khí gì ở trong này, Anh đừng có lo! Nhiều người không biết, nói bậy. Tâm mà, phải sửa cho chơn thật. Khi mình trở về với quân bình rồi, đi tới đâu mình đem lại sự bằng an, không có cái gì phải lo. Có tâm thôi! Có tà không, không có tâm. Mà cái tâm mình hướng thượng, thôi, cái gì cũng giải quyết được. Mà tâm mình hướng về sự tranh chấp lo âu thì tự nhiên nó động loạn, nó làm cho mình bối rối, chớ không phải căn nhà. Cái tâm mới được.

Cho nên, tu phải cẩn thận, lúc nào cũng phải giữ cái chơn tâm ! Mà mình có đường lối rõ ràng, là trung tim bộ đầu, là chơn tâm ; không có cái lý luận gì : nói về cơ thể, này kia, kia nọ, cũng là một chuyện ; nhưng mà cái chơn tâm nó nằm ngay trung tim bộ đầu. Cho nên, Chư Phật có hào quang rõ ràng, nhưng mà mắt phàm không thấy : cái ánh đèn nó chiếu cho ta thì nhiều khi ta cũng không thấy : cái ánh đèn nó sáng quá, đâu có thấy ; mờ mắt luôn ! Còn cái hào quang, cái chấn động nó mạnh hơn gấp triệu lần.

Cho nên, nhiều người cũng mang xác phàm, mà tâm đạo, thì họ cũng có cái từ quang, rất rõ ràng. Nhiều người không hiểu, rồi đâm ra lý luận về sự mê chấp ; chớ còn cái sự thật là mình làm sao dọn chơn tâm của chính mình : mình đã sống hẳn vào chơn tâm của mình chưa ? Sống hẳn vào chơn tâm của mình thì cái gì mình cũng giải quyết được hết ; mà không có sống hẳn vào chơn tâm, thì tự mình gây động loạn và tự trói buộc mình mà thôi. Hành động của thể xác toàn là đem sự trói buộc, càng ngày càng siết chặt thêm thôi ; chớ còn cái chơn tâm nó không có bị trói buộc. Cho nên, người chơn tu phải dụng chơn tâm ; ngày mai chết đi nữa cũng là được thăng hoa, không có lo ! Thấy rõ rồi: mình từ siêu nhiên đến đây, chớ không phải ở đây : có ai có thể tạo mình ra được ? Không có lo vấn đề đó nữa, chỉ lo tu.

Cho nên, ngày hôm nay có duyên lành, có căn nhà tốt, có nơi trú ngụ, và tinh thần này của khắp Năm Châu hướng về đây để đóng góp thành căn nhà này, thì mình về đây mình phải nghĩ về vấn đề đó, mình thấy rõ rằng sự đóng góp thanh cao ; tại sao tâm mình còn cầu nhàu so đo, động loạn ? Cái đó là cái sai ! Rồi phe này, nhóm nọ ; để làm gì ? Xa xưa tới ngày hôm nay, phe này, nhóm nọ không làm được cái gì hết ; rốt cuộc cũng phải quy thuận định luật của Trời ban. Thì chúng ta phải biết sống trong cái sự yên ổn, hạnh phúc đó, mới tận hưởng được cái hạnh phúc ; mà cứ chấp đầu này, chấp đầu kia, chấp đầu nọ, không hưởng được !

Cho nên, cái thiền viện này là của nhiều người đóng góp, nhiều người có thể về đây mà hưởng thượng để tìm hiểu tại sao, khởi đầu có mấy ngàn đồng bạc, mà bây giờ cất căn nhà được mấy trăm ngàn đồng bạc ? Cái chuyện đó cũng là cái chuyện cho mình nghĩ tại sao có thể làm được ! Nói ra, đời không có bài toán nào tính được hết, nhưng mà người ta đã làm được ; cái đó là do đâu đến ? Thì chúng ta phải về đây, ta hưởng cái phần thanh nhẹ đó, và ta phải hướng tâm làm những điều thanh nhẹ nữa, thì việc tiêu sự tới đại sự cũng giải quyết được hết, không có gì khó khăn ! Do sự phát tâm ! Sự phát tâm cao quý nó đã hình thành được rồi ; mà ta là đến đây là người tiếp tục phát tâm, mà không chịu phát tâm, thì không bao giờ phát triển được cái đại sự ở tương lai !

Cho nên, một nhóm nhỏ biết tu, biết xây dựng, thì có thể ảnh hưởng cho một nhóm lớn ; chớ không phải nhào vô cái nhóm lớn rồi rốt cuộc teo lùn, không còn cái gì hết ! Cái đó không nên ; mất công, vô ích ;

bởi vì kiếp người giới hạn có mấy chục năm à. Từ hồi nào giờ Vô Vi làm từ nhỏ đi lần lần ra ngoài ; chứ không có bất một nhóm lớn, rồi tiêu, tiêu lần lần còn chút xíu ! Cái đó không có làm được.

Do đâu ? Do cái chơn tâm tu học của mọi người, và do sự quyết tâm tự thanh lọc tâm thức của mình để tu, nó mới có cơ hội đạt. Thì mỗi người một cái duyên khác nhau, mỗi người có một trình độ khác nhau ; nó đạt đến đâu, nó hiểu đến đó. Không nên dùng một cái lý luận mà phê bình người ta, rồi đập đầu người ta, chửi mắng người ta ; rốt cục người ta không có kết quả gì hết, người ta ghim vào trong cái chỗ thù hận đó ; rồi cái đó, ai chịu trách nhiệm ?

Cho nên, tất cả bạn tu Vô Vi đây ý thức được mình có một cái hoàn cảnh đang sống, có gia cang, biết hoàn cảnh là ân sư để xây dựng tâm thức. Mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi năm được tiến triển ; rồi tùy cái duyên mà học hỏi, tùy cái duyên mà tiến hóa ! Thì cái duyên của con người nó vô cùng : nay ngồi ở đây tham thiền chớ ngày mai lên gặp một ông Tiên, hay gặp một con quỷ nó đánh mình, cũng là một ân sư để dạy mình ; mình học, mình học với một cái thanh tịnh, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để mình đi tới.

Rồi những chuyện thử thách, nhiều người cũng thử thách coi xem ta đã đạt đến đâu ; rồi đâm ra hiểu một, không hiểu hai : người ta nhường cho mình, rồi mình cống cao ngạo mạn tưởng là đối phương ngu dốt không biết ; rồi mình bị sa xuống hố luôn ! Đó ! Cho nên, phải giữ cái chơn tâm ; là phải chơn tu mới đạt được chơn tâm ; thì lúc đó cái phần nhàn hạ và hạnh phúc nó sẽ về với chơn tâm rõ ràng : ngay trong chỗ làm bận rộn, ngay trong việc gia cang bận rộn mà tâm chúng ta giữ được quân bình, thì chúng ta đem lại sự bằng an cho gia cang.

Từ cái trình độ đó, sự biến loạn, một cuộc đại hồng thủy sẽ xảy ra, lúc đó ta cũng vẫn thanh tịnh vì ta ở tần số cao hơn, nhẹ hơn, thanh tịnh hơn ; rồi có bỏ xác đi nữa ta cũng đổ bộ nơi chỗ thanh nhẹ.

Cho nên, khoa học lần lần họ cũng tìm ra, họ cũng thấy rằng cái chuyện đó cũng có thể xảy ra. Mà chúng ta phải lo cái gì đây ? À ! Lo cái đại hồng thủy trong nội tâm của chúng ta không có được bản loạn : sự vận hành cho nó điều hòa trong cơ tạng của chúng ta, không để cho nó bản loạn ; tự nhiên đi tới chỗ giải thoát dễ dàng. Mà cái chơn tâm luôn luôn phải nuôi dưỡng, luôn luôn phải trụ nơi đó, phải ở nơi đó, sống nơi đó ; chứ không có nói, “Chờ ngày nào ông Tiên, ông Phật tới độ tôi, tôi mới biết” ; không phải vậy !

Có nhiều người tu theo Vô Vi rồi động loạn, hướng ngoại trong lý luận tranh chấp, gặp một người thanh tịnh nào nhắc nhở họ, họ tưởng là họ được về với Trời, về với Phật rồi ! Không phải đâu ! Phải tự mình về, chứ người đó không có độ mình về được ! Thì tại vì, gặp những cái sự đó thì chúng ta cũng gặp như gặp miếng kiếng để rơi coi thử mặt mày ta có dơ không ? Ta dơ thì ta chỉ lo ta chùi để ta lo tu !

Cho nên, cái duyên tu học nó cả mấy trăm, mấy ngàn ông thầy cũng có, độ cho chúng ta. Ông thầy ta ở đâu ? Từ một sự kích động, từ một lời nói, từ một sự thanh tịnh, từ một sự thanh nhẹ, từ một hôi thú vị nó cũng là ông thầy đang dạy chúng ta tu ! Nhiều, tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhiều, hiểu mà độ cho ta tiến ! Mà nếu chúng ta không có tịnh, lấy gì mà cho ta nhận được cái độ đó để mà đi thăng hoa đi lên ? Thành ra cứ hướng, “Ồ, tui sẽ xuất hồn, tui đi làm ông này, ông nọ” ; rốt cuộc rồi động không, rồi động thêm à ! Cái trật tự nhỏ nhỏ của trong cơ tạng chúng ta mà không chịu lo, thì làm sao mà hòa hợp được với trật tự của đại tự nhiên được ?

Cho nên, người tu của Vô Vi phải thuần túy nhận thức cái con đường tu trở về với chơn tâm, mới giải thoát. Còn mà cứ hướng ngoại, cứ lý luận bất cứ một cái gì, rốt cuộc là chỉ tạo cái sự kẹt và cột lấy mình mà thôi ! (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Tại sao Đức Phật không giúp?

Cho nên, ngày nay người ta tu theo Phật, nhưng mà không ý thức được Đức Phật đã thành công, Đức Phật đã dụng văn điển để đánh thức tâm hồn của chúng sanh ; nhưng mà chúng sanh quên ; nói rằng, “Đức Phật sẽ đến với tôi và sẽ giúp tôi làm ăn khá” ! Không lý Đức Phật tạo nghiệp cho chúng ta sao ? Hay là “Giúp tôi cưới con vợ đẹp” ! Không lý ông Phật Ông đi tạo nghiệp cho chúng ta sao ? Ông Phật Ông là người giải nghiệp, là Ông ảnh hưởng cho chúng ta rồi ; Chúa cũng vậy : cũng đã giải nghiệp và ảnh hưởng cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra nhờ đỡ ; rồi lập cái kia, lập cái nọ ; thì quên cái bản thờ trong nội thức của chính mình !

Los Angeles City College, 3/7/1982

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 34, 08-20-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Nhẫn Hòa

<https://youtu.be/VfaBHcgdyY4>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Khóa Sống Chung Trại Hè 2023 - Tại Thiên Viện Nhẫn Hòa - Phần 1- Lễ Khai Mạc

<https://youtu.be/4oxu23a8IpY>

Hình do anh Phương Nguyễn chụp tại Khóa Sống Chung Trại Hè 2023:

<https://photos.app.goo.gl/yBtvPFRJmeoNYGA49>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Vui Thiên - Ý Đạo: TS Lương Sĩ Hằng - Lời nhạc: Phạm Vinh - Thể hiện: Diễm Liên

<https://youtu.be/heAsNzUHZ68>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VĂNG

G , ngày 13.03.95

Kính thưa Thầy,

Con mạo muội trình lên Thầy một đề tài thật đặc biệt (dưới mắt của con) và cần sự đồng ý của Thầy để tiến hành.

Thầy đã cố nghe con kể qua về gia đình ông Pasteur McComish, con cố tá túc trong gia đình của họ trước khi bắt đầu sống tự lập, trước lúc gặp Thầy ở Thiên Viện Qui Thức lần đầu tiên.

Ông McComish có nhã ý mời Thầy đến Genève dự cuộc phỏng vấn với Ông Dalai Lama (người Tây Tạng), Ông Tổng mục sử (ở Tòa Thánh Vatican, Rome) Francis Marchisano và Ông Pasteur.

Ông McComish đã cố dịp biết Ông Dalai Lama nhân dịp ông này đến dự Hội Nghị ở Genève, ông cũng đến Genève nhiều lần và được đài truyền hình và báo chí phỏng vấn ông. Còn Ông Tổng Mục sử cách đây vài tháng chỉ là Giám Mục (Evêque) là bạn thân của gia đình McComish và quen con.

Ông McComish rất quý Thầy qua con. Mong có duyên gặp Thầy để học hỏi. Ông cố thể đại diện nước Thụy Sĩ (Genève) để mời Thầy và các vị trên nêu Thầy đồng ý cùng như các vị kia, đến Genève để họp mặt và được phỏng vấn một cách "thân mật" (informal meeting). Quan trọng là Thầy cố chấp thuận cuộc gặp gỡ này hay không sau đó Ông McComish sẽ mời 2 vị kia.

Nếu Thầy chấp nhận lời mời trên, thì Ông McComish xin Thầy đề tài chính thức để thảo luận trong buổi họp mặt. Có đề tài rõ rệt, Ông McComish mới xin được tiền trong ngân quỹ của chính phủ Thụy Sĩ (hình như là có khoảng 25 triệu dành cho đạo giáo, chắc Ông Pasteur này có tài xin tiền?).

Phải cần một thông dịch viên VôVi (Việt-Anh).
Hình như là sẽ có mỗi báo chí những trong sự đơn giản.

Con thành tâm dâng lên Thầy ý định trên và xin Thầy ý kiến. Kèm theo đây là lá thư mời của chính Ông McComish viết gởi đến tay Thầy qua số fax của Hotel hiện Thầy đang ngụ ở Manila.

Cuối thư, con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe và sớm về "Montréal" vì có người mong (con phả Thầy mà!). Con kính lối thăm chị Bê và chị Võ.
Trời bên này sắp vào Xuân (sẽ dổi giờ), bữa nắng bữa mưa.

Con,

Y. L.

(5.)

Manila, ngày 14/3/95

Y M con,

Thầy vui nhận được thư con đầy thiện ý xây dựng cho các nơi có cơ hội thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đó là do sự mong muốn của người đã và đang thực hành.

Thầy và các bạn đạo đã chuẩn bị chép và dịch lại các băng giảng và in thành sách, lần lần phân phối cho khắp các nơi. Công chuyện chưa hoàn tất, đang trong vòng sắp đặt trật tự, tương lai sẽ có đầy đủ sách vở và băng giảng để giúp đỡ người kế tiếp. ~~Muốn cho mọi việc~~ được rành mạch và trật tự thì phải chờ khoảng vài ba năm sau. Do đó lúc này Thầy rất bận rộn chưa có thì giờ diện kiến pasteur McComish. Con nên báo tin cho ông McComish là Thầy có lời cảm ơn thiện chí của người. Sau này sẽ có cơ hội tương ngộ trong hoàn cảnh trật tự và tốt đẹp hơn, với thiện chí mình cảm giữa đôi bên.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con và tâm mưu cầu cứu độ quần sanh. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(52)

Thông báo về 2 Khoá Sống Chung tại T/V Nhẫn Hòa

T/V Nhẫn Hòa xin thông báo sẽ tổ chức 2 Khoá Sống Chung (KSC) tu học Vô Vi trong Quý 4, cuối năm 2023 như sau:

- KSC trong dịp **Lễ Liễu Đạo Đức Thầy** trong thời gian **19-22/9/2023**
- KSC trong dịp **Giáng Sinh của Đức Thầy** trong thời gian **22-25/12/23**

Đặc biệt năm nay ngày sinh nhật của Đức Thầy âm lịch (13/11) lại trùng hợp vào ngày Giáng Sinh của Chúa (25/12). Sinh Nhật của Thầy đúng là Giáng Sinh Vô Vi.

Trân trọng kính mời quý bạn đạo sắp xếp cùng tham dự 2 KSC thanh tịnh chung vui tu học tại TVNH.

Xin quý bạn đạo sớm ghi danh tham dự 2 KSC qua địa chỉ, số tel hoặc email bên dưới.

Thân mến,

Vương Thanh Phú
Hội Trưởng, HAHVV-WA

The Vo Vi Friendship Assoc. in WA
4145 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98251

Tel: 360-209-2112

Email (Zelle): TvNhanhoa1986@gmail.com

Lưu ý Bạn đạo viết bài đăng Tuần Báo Phát triển Điện Năng

Cần công hiến những bài vở như sau:

1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ.
2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.
3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.
4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.
5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại.
6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến.
7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh

Kính Bái,
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Tường thuật KSC Trại Hè Thiên Viện Nhân Hòa
Olympia-WA, July 1-4, 2023

Ban Tổ Chức xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo đã đến tham dự chung vui tu học thanh nhẹ tại Khoa Sống Chung (KSC) - Trại Hè TVNH 2023 vào đầu tháng 7 trong tuần lễ Lễ Độc Lập Mỹ-Canada vừa qua.

Số bạn đạo tham dự KSC-TH tại TVNH năm nay vượt kỷ lục, với hơn 80 b/đ từ Mỹ-Canada.

Đặc biệt là TVNH năm nay có chương trình trùng tu xây dựng xây cất lại bên trong và bên ngoài T/V vào đầu tháng 6 với nhân lực rất khiêm tốn, nhưng phải cố gắng hoàn tất cho kịp Trại Hè.

BTC xin chân thành cảm ơn những bạn đạo đã hy sinh đến đóng góp buổi ban đầu, a. David Hùng, a. T Hiệp, a. D Thủy, gđ ac TN Linh, a. H Mậu, a. DL Căn, a. TM Chánh, v.v.

Bắt đầu KSC-TH, một số b/đ đã đến trước vài ngày cùng tiếp tay xây dựng hoàn tất 3 nhà ngủ nhỏ và 2 phòng vệ sinh bên ngoài, (phải kể đến hạnh phục vụ vui tươi thoải mái của a. L Thanh setup âm thanh trên phòng thiền và cố gắng sắp xếp hoàn tất công việc xây cất còn lại, a. Ba Đức luôn vui cười chăm chú làm việc, ac. Dũng-Hoa, ac. Tân-Lan, a. Phi Hùng, a. Cường, a. N Thanh, a. Hùng luôn đầy năng lực làm việc, v.v.), cùng thời gian này một số b/đ tranh thủ lái xe đi Portland (Oregon) để khám bệnh với một vị lương y người Tàu châm cứu mát tay hiếm có! Ban Vận Chuyển thì luôn bận rộn vui vẻ sắp xếp đưa đón b/đ liên tục trong suốt thời gian KSC-TH. Riêng Ban Đầu Bếp năm nay cũng nấu ăn chay ngon vượt trội, phục vụ tận tình với những món ăn cùng bánh chè đặc biệt, và những buổi sinh hoạt văn nghệ vui vẻ trong nhà và ngoài trời, nơi Trà Đình vào buổi tối, cùng nướng bắp, ăn bánh bao, bánh ít, ... ấm áp rộn ràng tràn đầy tình thương yêu. Chương trình tu học trao đổi rất phong phú và sống động 3 ngày liên tiếp. Ngoài các huynh trưởng quen thuộc ac TĐ Long, c. Quyên, a. H Huệ, ac NT Vương, a. VT Sơn, còn có nhiều b/đ bất ngờ hiền năm mới gặp lại, như các ac KV Cúc, a. NH Lâm, ac Sang-Hoa cùng với gđ ac xui Ba Đức và vc Phi-Hùng-D Thanh + em gái Diệu Hòa lái xe từ Calif., ac Thanh-Lan Ky, a. H Lộc, c. Hằng, c. Anh Thy, c. T Út, c. Sarah Sáu, c. Loan, gđ ac TN Linh, ac V Phấn-Kim, ac Hòa, c. Thanh Mai cùng mẹ, c. Đ Nguyệt, c. T Cúc, c. Phượng, c. Dung, ac Hung-Phụng, ac Phương-Phúc, c. H Anh, c. Huệ, c. Tươi, c. D Châu, c. Yên, a. V Vinh, v.v. và một số b/đ mới tham dự lần đầu tiên (ac Hòa, ac Cường, c. L Ánh, v.v.) rất nhiệt tình đóng góp chia sẻ những lý đạo và kinh nghiệm tu học rất hứng thú và bổ ích. Chương trình học tập Mục Bé Tám do anh TN Dũng điều khiển cộng với những đoạn video khéo chọn lọc rất sống động. Tiết mục “Hỏi Đáp” do b/đ ĐK Minh điều khiển đã khuyến khích b/đ đặt câu hỏi tu học, sau đó được bắt thăm ngẫu nhiên và được b/đ tích cực tham gia trả lời đóng góp với tràn đầy điển quang. Một trò chơi vui “Connection” mới mẻ do b/đ Tân điều khiển (với cuộn dây) cũng giúp b/đ càng thêm kết nối thân thiện và làm tăng nhiệt thêm bầu không khí gần gũi rộn ràng cởi mở.

KSC-TH năm nay cũng lưu lại ấn tượng thú vị với sự hiện diện giao thoa của 3 thế hệ Vô Vi. Ngoài phần lớn các b/đ bô lão (U 70, 80, 90, cả 100) và thế hệ trung niên (U 40, 50) còn có một số thanh, thiếu niên và thiếu nhi (Minh Triền, Luna, Vũ, Quang, bé An, bé Leina, bé Marcelina, bé Thiên An, bé Tiffany, bé Robin, ...) vui đùa tung tăng hồn nhiên mang tính kế thừa kế cho thế hệ Vô Vi sau này. Đặc

biệt bé Minh Triễn, còn chập chững reo mừng đón Thầy và được ngồi bên Thầy khi Thầy đến khánh thành Đại giảng đường TVNH 15 năm trước đây, bây giờ đã là sinh viên ĐH (UW) cũng được đồng viên niệm phật với chân động thật truyền cảm gửi đến quý bạn đạo.

Những ngày vui qua mau, cũng đến lúc chia tay qua lễ Bế Mạc, trong đó hầu như tất cả các b/đ hiện diện đều tham gia phát biểu cảm tưởng + với chương trình văn nghệ bỏ túi đều hoàn tất tốt đẹp. Bạn đạo không quên cảm ơn các b/đ đã đóng góp cho KSC-TH kỳ này cũng như nhiều những năm qua, đặc biệt là gđ huynh TĐ Long, ac NT Vượng, dĩ nhiên cũng không quên tưởng niệm đến b/đ tu sinh quá cố Lê Ngọc Mỹ đã nhiều năm tu học và hỗ trợ quản lý TVNH (cho đến 2020) và cùng nhắc đến b/đ tu sinh hiện tại TM Chánh đã dốc lòng tu thiền và làm việc đạo tại TVNH. Trường hợp TM Chánh được HAHVV-WA bảo lãnh và được Sở Di Trú (USCIS) chấp thuận cấp Visa R1 cho TM Chánh được ở Mỹ làm việc tại TVNH trong lãnh vực tôn giáo (Religious Worker R1) là 1 phép màu và 1 tiền lệ hi hữu thật đáng vui mừng cho Vô Vi mình, như được báo cáo chia sẻ trong buổi bế mạc.

Sau ngày Bế Mạc, b/đ lái xe đi du ngoạn tubing thả phao trôi trên giòng sông ở thành phố Levenworth rất nhiều thú vị khó quên, gồm cả sự cố vài b/đ té xuống giòng sông, tuy bất ngờ nhưng đều vui trải nghiệm và mọi người đều không sao hết.

Nhìn chung, KSC-Trại Hè năm nay thành công tốt đẹp với nhiều diễn tiến tu học và xây dựng sống động liên tục, mọi công việc đều được bề trên quang chiếu hỗ trợ cùng nhiều b/đ tham gia giúp sức nên đã đi đến bế mạc mỹ mãn gần như trọn vẹn. Tuy vậy sau buổi bế mạc cũng có thêm bài học tinh tế. Nhiều bạn đạo cũng đã tận tình góp ý nhắc lại lời Thầy dạy trong tinh thần xây dựng: “chuyện nhỏ thành không”. Cũng vẫn là lời Thầy nhắc nhở sống động: “chỉ có ta say, mọi người đều đúng (trong trình độ của họ)!”. T/V Nhẫn Hoà vẫn tiếp tục nhận bài học “Nhẫn Hoà” làm hành trang tu học cho suốt quãng đời tu đạo.

Một kiếp người ngắn ngủi, "Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến" như Đức Thầy thường dạy. T/V Nhẫn Hoà đang trong chiều hướng phát triển xây dựng, đang chinh đốn môi trường tu học đúng theo thực chất Vô Vi, trật tự, thanh nhẹ, thoải mái để bạn đạo hậu thế cùng được chung hưởng thanh khí điển của Trời Đất ân ban.

Trân trọng và cảm ơn mọi phát tâm đóng góp của quý b/đ xa gần giúp TVNH vượt qua những khó khăn và càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Kính thư,

Vương Thanh Phú
Hội Trưởng, HAHVV-WA

BẠN ĐẠO VIẾT 2

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng về việc Bạn Đạo Bành Chi giảng giải những bài Kệ của Đức Thầy, trên TBPTĐN phát hành mỗi Tuần. đặc biệt tôi xin lấy bài số 1465 ngày 6 tháng 8 năm 2023 làm sự khởi đầu cho bài viết này với bài Kệ tựa đề Chơn Tâm.

Kính thưa tất cả Bạn Đạo cùng Quý vị phụ trách phát hành Tuần Báo Phát Triển Điện Năng của Đức Thầy.

Sở dĩ nêu ra vấn đề này không phải là Tôi có ý phê phán một ai cả, nhưng vì không thấy ai lên tiếng trong một thời gian khá dài, buộc lòng tôi lên tiếng phân giải sự thật ngõ hầu tránh những điều Bất Kính với Đức Thầy, làm hoen ố và làm mất phẩm chất, mất giá trị những lời giảng dạy của Bậc Thanh nhẹ trình độ Siêu thức và Siêu giác.....Quý vị phụ trách phát hành cũng có lỗi trong vấn đề này Tôi không hiểu Quý vị có biết hay không vô tình để cho B/Đ Bành Chi này thao tác trong diễn đàn TBPTĐN để rồi Anh ta làm tưởng mình trở thành một Bậc Thầy đang giảng dạy cho tất cả các Bạn Đạo khắp Năm Châu và từ đó sự ngạo mạn đến với Anh taIm lặng là chấp nhận....?

Sự trải nghiệm qua suốt thời gian dài vấn thân hành Pháp Tôi đã kinh nghiệm và theo sự nhận thức Tôi khẳng định là Anh ta chẳng có thực hành đúng đắn theo lời chỉ dẫn của Đức Thầy nhưng trong Tư tưởng lúc nào cũng muốn làm Thầy (có lẽ Anh ta muốn giống như Đức Thầy vậy nên dùng những Từ của Đức Thầy khi kết thúc bài giảng) Trí tuệ sinh ra Tư tưởng và Thế xác hành động theo mệnh lệnh của Tư tưởng để rồi hình thành ...trường hợp của Anh ta là vậy. Bây giờ Tôi sẽ chứng minh cho Quý vị cùng Bạn Đạo thấy rõ những gì Anh ta giảng dạy.

Thưa Anh Bành Chi....lời mở đầu Đức Thầy có dặn dò KHÔNG NÊN CẮT XÉN BẤT CỨ GIAI ĐOẠN NÀO Kệ của Đức Thầy mỗi một câu nó liên kết nhau và đó cũng là Mật khuyết, để chúng ta tự mở mà chìa khóa phải thực hành mới hiểu những gì Đức Thầy đã đúc kết trong câu Kệ, câu Kệ này Đức Thầy chỉ dẫn hành giả nào hội tựu được điển ngay giữa Đỉnh đầu được gọi là Tâm điển do công năng, công phu 5 luồng điển Ngũ tạng cùng 3 giới của Tiểu Thiên Địa Hạ, Trung, Thượng qui lên Bộ đầu, chỗ hội tựu đó mới chỉ là điểm khởi đầu cũng là căn bản cho hành giả Vô Vi bước vào Càn khôn hành trình bắt đầu Linh hồn trở về Nguồn cội. Chơn Tâm đó Anh, nhưng trái lại Anh cắt Danh từ đó ra ngoài câu Kệ rồi Anh lại xén Danh từ kếp ra thành Đơn từ. để Anh giảng dạy cho Bạn Đạo khắp Năm Châu cùng học, Anh đâu có hành đâu có khai mở nên chẳng biết, chẳng hiểu gì Ngôn ngữ của Vô Vi gì cả trái lại với Kiến thức đời Ngôn ngữ Trần tục để Anh giảng giải những câu Kệ Siêu đẳng Đức Thầy.....?

Này nhé câu Kệ _ CHƠN TÂM QUI HỘI DUYÊN TÌNH ĐẸP có phải Anh cắt danh từ Chơn Tâm rồi Anh lại xé nó ra thành đơn từ....? Cùng với danh từ Dâm tánh thực sự Anh chẳng hiểu nghĩa hai danh từ này CHƠN TÂM Anh mù tịt còn DÂM TÁNH chữ Dâm Anh giải thích là bóng dâm dưới tàng cây che ánh sáng Mặt trời.

Phần sau của bài Anh viết về Thiên Đường TTXD. Anh lại viết theo chúng tôi được biết, tại sao không phải là tôi...? trải qua một cuộc Thanh lọc mà ai thanh lọc vậy.....? Chớ không phải là một cuộc Thanh trừng hay sao..... ? này nhé theo Thư viết của Anh cựu HT rằng Anh đã giấu kín tên của hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali, đã dấu sao không dấu luôn giờ này lại nó ra để giải thể Tân Hội Trưởng là không hợp lệ vậy có phải là Thanh trừng không Anh..? tiếp nối Anh lại Minh chứng rằng Bà Hội Trưởng mang đến Thanh Điền Tích cực cho Hội, à thì ra Bà Hội Trưởng có trình độ Siêu đẳng nên Anh kêu gọi chúng tôi hãy Sáng suốt hãy Thành Tâm lưu giữ Bà ta ở lại cho Hội càng ngày càng phát triển tốt hơn, hay là Anh thấy Bà HT đang hợp tác với Vị B/Đ được THẦY CHUYỂN qua trung gian của Anh ta đứng ra giúp Hội nên Anh mừng quá vì đã có sự hiện diện của Đức Thầy với đề nghị của Anh thật là Sáng suốt và Anh Thành Tâm theo phục vụ Bà HT vả lại sao nỡ lòng nào dấu kín chỉ để một mình Anh tận hưởng, như vậy không công bằng đó nhe cho chúng tôi cùng hưởng chứ và cả Bạn khắp Năm Châu sẽ mời Bà HT đến Thiên Đường được hưởng luồng THANH ĐIỀN TÍCH CỰC và Anh

nhớ nhắc nhở Bạn Đạo phải đón tiếp cho đàng hoàng tránh làm phiền lòng nếu không Bà ta sẽ phóng THẠNH ĐIÊN TIÊU CỰC, tiêu tủng cả đám

Để chấm dứt bài viết này Tôi xin có lời góp ý sau đây để giữ

những lời giảng dạy của Đức Thầy mãi mãi trong sáng xin Ban chấp hành TBPTĐN nên chấm dứt không đăng tải những bài viết nào đem lời Thầy ra giảng dạy trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng của Đức Thầy.

Tiện đây tôi xin nhắc nhở vấn đề THẦY CHUYỀN không phải là Thật đừng có tin....Đức Thầy đã lưu lại biết bao nhiêu lời giảng dạy trong Kinh sách, Băng giảng vv..... phần nối tiếp chúng ta cố gắng thực hành...đó là cách trả ơn Đức Thầy thương yêu của chúng ta.

Kính Chào tất cả Bạn Đạo

Tam Anh

Bạn Đạo California

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh bạn đạo **Đào Duy Minh**, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1956, mất ngày 04 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 6 năm Quý Mão) tại Oakland, Bắc California, được thượng lộ bình an và sớm siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Kính Báo,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Nguyễn Thị Liên** sinh ngày 01 tháng 08 năm 1967 từ trần vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 08/08/2023 (tức ngày 22 tháng sáu năm Quý Mão) tại nhà riêng khu Ất - Phường Hạp Lĩnh - Thành Phố Bắc Ninh. hưởng thọ 57 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.
T/m Bạn Đạo Vô Vi Bắc Ninh Kính Báo